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Fundinn sátu: Hafdís Bára Kristmundsdóttir, Guðbjörg S. Petersen, fulltrúi kennara, Kristrún 
Sigurðardóttir, fulltrúi grenndarsvæðis, Elín Vilhjálmsdóttir og Sindri Gústav B. Snævarsson, 
fulltrúar nemenda. Fulltrúar foreldra boðuðu forföll. 
Sérstakir getir fundarins eru þau Sóley Andradóttir og Jóhann Gunnar Jóhannsson nýkjörnir 

fulltrúar nemenda úr 6. GHS. Þau taka við næsta ár af Elínu og Sindra.  

1. Starfsáætlun og skipan skólaráðs 2021-2022. Starfsáætlun verður gefin út í ágúst 

2021 og verða fundir tímasettir og birt gróf dagskrá með fyrirvara um breytingar. 

Kjósa þarf nýjan fulltrúa kennara og annan fulltrúa foreldra. Aðrir í ráðinu sitja eitt ár 

til viðbótar. Framvegis verða fulltrúar nemenda kosnir í 5. bekk og sitja í tvö ár skv. 

reglum. Fulltrúum nemenda þykir það miður því þá færri nemendur tækifæri til þess 

að sitja í skólaráði.  

2. Skólanámskrá Hofsstaðaskóla. Ný og endurskoðuð útgáfa skólanámskrár var gefin út 

12. apríl sl. og er birt á vef skólans: http://hofsstadaskoli.is/skolinn/skolanamskra/. 

3. Fræðslufundur, Nethættur barna. Alma Tryggvadóttir fjallaði um netnokun barna og 

helstu hættur sem mæta börnum. Hún brýnir foreldra til árvekni og að þeir fylgist vel 

með því sem börnin þeirra eru að gera á netinu.  

4. Ytra mat.  Matsúttekt hefur farið fram í skólanum og von á skýrslu um matið. Í kjölfar 

skýrslunnar ber skólanum að gera umbótaáætlun og tímasetja úrbætur. Fulltrúar í 

skólaráði sátu í rýnihóp og svöruðu ýmsum spurningum.  

5. Skólapúlsinn foreldrakönnun. Skólaráðsfulltrúar fengu sent eintak af skýrslunni. 

Þátttaka var um 80% og niðurstöður eru marktækar. Ánægja er með nám og kennslu 

og stjórnun skólans. Agi í skólanum telst hæfilegur og samskipti heimilis og skóla 

teljast góð. Foreldrar eru ánægðir með aðstöðuna í skólanum. Ánægja þeirra sem 

hafa reynslu af hraða vinnslu eineltismála hefur aukist. Foreldrar eru ánægðir með 

síðasta nemenda- og foreldrasamtal. Heimavinna er talin hæfileg og að meðaltali 

aðstoða foreldrar nemendur við heimanám í 15 – 30 mín. á dag. Skólaráðsfulltrúar 

taka undir sumt af þessu og telja t.d. rafrænu samtölin hafa heppnast vel en ekki gott 

ef nemendur eru ekki með foreldrum sínum í samtalinu. Nemendum þótti þetta 

skrýtin reynsla. Rætt um að fá að setja inn spurningar um námsmatið og birtingu 

þess.  

6. Skólastefna/Menntastefna Garðabæjar. Hún er í endurskoðun og taka nemendur 

þátt í því með því að svara spurningum um inntak náms og hvað þeir telja góðar 

aðstæður til náms.  

7. Starf skólaráðs 2020-2021. Farið var yfir starfið og þau málefni sem skólaráð hefur 

fjallað um sem eru fjölmörg. Samantektin verður birt í ársskýrslu skólans og á 

vefsvæði skólaráðsins.  
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8. Önnur mál.  

o Nemendur voru spurðir um þeirra skoðun á námsmati sem þeir telja gott og 

þá sérstaklega í íslensku en finnst gott að hafa tölur í stærðfræði.  

o Þeir eru sáttir við skólastarfið í vetur þótt oft hafi reynt á í takmörkunum 

vegna COVID-19.  

o Þeir eru sérstaklega ánægðir með Vinaliðadagskrána. Vilja láta kenna pókó 

markvisst og fjölga völlum. Minna á að mála þarf vellina sem nú eru orðnir 

ansi daufir.  

o Nemendur vilja að maturinn hjá Skólamat verði betri og það megi ráða hvar 

þeir sitja a.m.k. einu sinni til tvisvar í viku í matsal.  

o Næsta skólaár eru skráðir um 530 nemendur í skólann sem er langþrár 

fækkun frá því sem verið hefur. Ekki er búið að ráða alla kennara en það tekst 

vonandi á næstu dögum.  

o Fráfarandi nemendafulltrúum og öðrum skólaráðsfulltrúum var þakkað fyrir 

vel unnin störf í vetur. Nemendur hafa staðið sig sérstaklega vel, verið virk og 

tjáð sig um skólastarfið.  

 

Fundi slitið kl. 15.20.      

Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


